

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖  
**น้ำตาร่วงด้วยความหวัง**

เมื่อวานวันที่ ๑๑ ทองคำได้ ๑ กิโล ๓ บาท ๒๕ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๓๖๕ ดอลลาร์ ทองคำเราหลังจากมอบแล้วได้เพิ่มมาอีก ๖๘ กิโล ๔๒ บาท ๘๑ สตางค์ เราจะเขยิบถึงเดือนสิงหา เอาจุดนั้นนะ ได้เดือนแล้ววันที่ ๑๒ สิงหา เป็นวันเตรียมพร้อม เฉพาะอย่างยิ่งคือทองคำ รวบรวมทองคำในวันนั้น พอผ่านวันที่ ๑๒ ไปแล้ว ทองคำเรารวบรวมได้เท่าไรก็เข้าหลอม หลังจากหลอมแล้วก็มอบ วันที่ ๑๒ สิงหา นี่เป็นย่านหนึ่ง จากนั้นก็เป็นกฐินละมั้งในระยะนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงให้นักมือไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหา เพื่อจะไม่ให้นักข้างหน้าเกินไป ได้เดือนบรรดาพระทั้งหลายบ้างแล้วในช่วงวันที่ ๑๒ ได้เท่าไรก็มารวมกันที่นั่น จากนั้นก็เข้าหลอม หลอมเสร็จมาแล้วมอบในช่วงหลังจากวันที่ ๑๒ คือวันที่ ๑๒ เป็นวันงาน หลังจากวันงานแล้วก็รวบรวม ผลของงานได้มากน้อยเพียงไรแล้วเข้าหลอม นั่นละที่นี้พอหลอมเสร็จแล้วเข้า

บรรดาลูกศิษย์ก็จะไม่ให้เลย ๒๕๕๖ เดือนธันวาคม เป็นเดือนสุดท้าย แล้วรวบรวมให้พอ ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เวลานี้ยังเหลืออยู่ตั้ง ๓ ตันกว่า เราได้ ๖ ตันกว่าแล้ว คราวนี้จะเอากันใหญ่อีกแหละ ๓ ตันกว่าให้ได้ สำหรับดอลลาร์เราไม่ค่อยมีอะไรหนักใจนัก เพราะมันเบาว่ากัน ดอลลาร์กะไว้ ๑๐ ล้าน เรียกว่ายังเบาว่ากันอยู่มากกับทองคำ ๓ ตันกว่า อันนี้น้ำหนักมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องของเมืองไทยเราทั้งนั้นที่จะเป็นผู้ยกทั้งหนักทั้งเบา ยกให้ขึ้นด้วยกัน เอาตรงนี้นะ เราก็พยายามรวบรวมทางปัจจัยทางนี้ ตัดทางนั้นทางนี้เข้ามา ที่เราช่วยในที่ต่างๆ ช่วยพี่น้องชาวไทยเราทั่วไปหมดนั้น เราจะยื่นเข้ามาจะไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ยื่นเข้ามาเพื่อเอาเงินจำนวนนี้เข้าซื้อทองคำ เราก็ประมวลเหมือนกัน

ไม่ใช่ว่าจะรวมตั้งแต่พี่น้องทั้งหลายโดยถ่ายเดียว หลวงตาซึ่งเป็นหัวหน้าก็รวมพิจารณาทุกแง่ทุกมุม เงินสดจะค่อยรวมเข้ามา เงินสดที่เราช่วยเป็นปรกติมานั้น เราจะลดเข้ามา เพื่อรวมหัวอันใหญ่เข้าตรงนั้นให้ได้ คือเข้ามาทองคำ ได้มากได้น้อยเราจะตัดเอาเงินเข้าบัญชีโครงการ คือบัญชีโครงการที่เราเข้าแล้วเรามุ่งต่อทองคำ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยถอนที่เป็นบัญชีโครงการโดยเฉพาะ จะเข้าทองคำทั้งนั้นๆ อันนี้เราก็กำลังคัดเข้า บัญชีช่วยต่างๆ ไปนั้น อันนี้มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เป็นพื้นฐานมาตั้งแต่สร้างวัดอยู่แล้วบัญชีนี้

เป็นบัญชีโครงการที่มีขึ้นมา เราก็กัดเข้าไปๆ ก็ไม่พ้นที่จะต้องหักไว้เพื่อทำบัญชีพื้นฐาน เพื่อช่วยโลก

แต่คราวนี้อันนี้ลดเข้ามา คือหดเข้ามา แยกเข้าไปโครงการช่วยชาติ ออกจากนี้ปีก็ซื้อทองคำเข้าคลังหลวง ที่แน่ใจเวลานี้เงินสดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านแหละที่มีในโครงการ เราก็มักไม่ค่อยพูดถึงเลยนะบัญชีโครงการ ไม่ได้พูดถึงมานานแล้ว ผู้โอนก็เหมือนกันกับเราที่จะโอนเข้ามา เพราะเราไม่ได้พูดถึงเลย เราหมุนทางอื่นเสียไม่ได้พูด ที่นี้โครงการที่จะโอนเข้ามาจึงมีน้อยมากเที่ยว เพราะฉะนั้นจึงไม่มีมากบัญชีโครงการ

คราวนี้อย่างไรจะต้องประกาศกังวานขึ้นแหละ ความสามารถ ความรักชาติ ความเสียสละและความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งชาติไทยเรา โดยมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้านำออกทัพพัดกับความจนของเรา ให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน อันนี้ขาดไม่ได้เลย ขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังคำเด็ดขาดอันนี้ เราเคยเด็ดขาดมาตลอด เด็ดขาดตรงไหนได้ตรงนั้นสำหรับฟาดกิเลสของเราก็เหมือนกัน เอาอย่างนั้นทีเดียว อย่างนี้ละมันเป็นที่นิยมนั่นหนึ่งที่ฝังมาก็ไม่ฝัง มันเป็นอย่างนั้น ถ้าลงว่าได้จริงแล้วขาดสะบั้นลงจริงๆ ไม่มีอะไรมาผ่านได้เลย ว่าตรงไหนแล้วขาดสะบั้น ถ้าลงด้วยเหตุผลแล้วขาดสะบั้นไปเลยตลอดๆ อันนี้ก็ลงด้วยเหตุผลเรียบร้อยแล้ว เราพิจารณาทบทวนหมด คุณค่าแห่งชาติไทยของเรา เราพูดนี้คือหมายความว่ายกคุณค่าแห่งชาติไทยของเรา ที่ตัวเองนั้นแหละจะพาตัวเองให้ล่มจม ก็ตัวเองเป็นผู้พาให้ล่มจมได้ทำไมตัวเองจะแบกจะอุ้มขึ้นมาไม่ได้

นี่ที่นี้ก็เด็ดละที่นี้ เด็ดอุ้มขึ้นละคราวนี้นะ แต่ก่อนมันจะลงแบบไหน ๆ ก็ไม่รู้ละเวลาขึ้นต้องเอาอย่างจริงอย่างจังไม่อย่างงั้นไม่ได้นะ ต้องให้ได้ทีเดียว ถ้าลงทองคำไม่ได้ น้ำหนัก ๑๐ ตัน คอหลวงตาบัวนี้ขาดไปเสีย คราวนี้เป็นคราวที่ความหวังของหลวงตาบัวจะสิ้นสุดลง ให้พี่น้องชาวไทยเราทราบกันทั่วประเทศไทยเราเลยว่า หลวงตาบัวนี้ได้เคยเด็ดเดี่ยวมาตลอดๆ ฆ่ากิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจนี้เด็ดมาตลอด ๆ คราวนี้เด็ดเพื่ออุ้มชาติไทย ศาสนาไทยของเรา หลวงตาบัวขอขาด คือทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันไม่ได้เลย ขาดไปเท่าไร ๆ ก็ไม่รู้ หรือขาดไป ๑๑ ตัน ก็ไม่รู้ เราก็มองทราบดีด้วย คอหลวงตาบัวต้องขาดไปเสีย อย่าให้อยู่หนักประเทศไทยนะ

หลวงตาได้ต่อสู้สำหรับพี่น้องทั้งหลายมาเต็มที่แล้วนะ เต็มเหยียดเต็มยันไม่มีอะไรเหลือเลย พูดแล้วสลดสังเวช เราต่อสู้พยายาม เต็มที่เต็มฐาน โอ๊ย.พิลึกพิลั่นจริง ๆ นะ เต็มหัวใจเรา พี่น้องทั้งหลายฟังซิ เป็นความโกหกท่านทั้งหลายหรือที่พูดเวลานี้ โห มันจริงขนาดนั้นนะเรากับพี่น้องชาวไทยเรา หัวขาด ๆ ไปเลยบอกแล้ว อะไรมา

ผ่านไม่ได้ท่านทั้งหลายเคยเห็นชั้นเวทีไหม อ่อนแอที่ไหนเคยเห็นไหม คราวนี้จะมาอ่อนแอกับทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันให้คอขาดไปเลย อย่าให้เหลืออยู่ในประเทศไทย มันจะเลอะเทอะเป็นเชื้อโรคติดต่อไปเรื่อย ๆ ไม่เอาไหน ๆ ไปเรื่อยนะ ชาตินไทยเรานะ อย่าให้มีนะ ขนาดนั้นละกับพี่น้องชาวไทยเรา

เราเด็ดขนาดนั้นนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบในหัวใจดวงนี้ไว้ละ เอาจริงเอาจริง เอ้า ทุ่มลงไปมันจะไม่มีอะไรติดในกระเป่า เอ้า ให้มันเห็นเสียทีนะ ขอให้ชาติไทยเราขึ้นเงินในกระเป่าเราไม่มี เงินอันใหญ่มีอยู่แล้วไม่เป็นไร ชุกหัวนอนที่ไหนได้ เงินในกระเป่าเราเต็มแต่ชาติไทยของเราจมมันดูได้ไหม เอาตรงนี้ซิ พัดกันตรงนี้ซิ นี่ละที่ว่าคอขาด ๆ ได้เลยว่างั้น สู้ไม่ถอยคอขาด นั้น ถึงคราวเด็ดมันต้องเด็ดอย่างนั้นซิ ไม่เด็ดไม่ได้ละ

นี่มันเคยมาแล้วนะ ความเด็ดนี้ จนพูดอะไรไม่อย่างมีใครเชื่อนะ เราพูดอะไรขึ้นมาไม่มีใครเชื่อ คือเขาไม่ได้ทำแบบเราทำ ก็คิดดูซิไปอยู่ที่ไหนเขาจนตีเกราะประชุมว่าเราตายแล้ว ๆ ฟังซิ ไปที่อื่น ๆ เราก็ออย่างนั้นมาตลอด แต่เขาไม่ตีเกราะเราก็บอกไม่ตี ที่บ้านนั้นเขาตีเกราะประชุมว่าเราตายแล้ว ยังไงมันถึงตาย ไม่กินข้าวละซี ทางกิเลสกับธรรมนี่พัดกันไม่มีถอยเลย ร่างกายอ่อนเท่าไรจิตยิ่งตืดยิ่งตื้นยิ่งฟุ้ง ๆ ๆ มันจะเสียตายทางจิตละซิ ก็เราบำเพ็ญมาเพื่อจิต เราไม่ได้บำเพ็ญเพื่ออาหารการกิน กินเมื่อไรก็ได้ยากอะไร หิวโหยว่าจะตายกินแล้วตืดผิงไปทันทีทันใด แต่เรื่องจิตใจนี้ตืดยากนะ นี่ถึงได้เอากันอย่างหนัก ๆ ถึงขนาดเขาตีเกราะประชุมไปดูเราว่าเราตายแล้ว

ทั้ง ๆ ที่เราก็คือผู้ดูแลร่างกายเจ้าของ เจ้าของยังไม่รู้จักเจ้าของจะตาย คนอื่นเขาได้ดีเกราะประชุมมาดูเราพิจารณาซิ พูดอย่างนี้ใครเชื่อเมื่อไร ก็เรื่องมันเป็นมาอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรอีก มันก็ชัด ๆ อยู่อย่างนั้น นี่ที่หมายถึงเด่น ที่เราทำโดยลำพังเรานี้เขาไม่ได้ตีเกราะประชุมนี้เป็นไปตลอดเลย ยังพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ๙ ปีเต็ม ถ้าหากว่าไม่ติดคุกติดตะรางเราสมัครเข้าเป็นนักโทษเลยนะ เพราะนักโทษจักตอก เหลาตอก ๓-๔ เส้น ๕ เส้น ฆ่าเวลาให้หมดไป ๆ พอได้ออกจากเรือนจำเท่านั้นเอง เขาไม่ได้ทุกข์อะไรมากนัก เขาอยู่ด้วยการบังคับของผู้มีอำนาจเขา แต่เรานี้เอาอำนาจของธรรมบังคับสิ่งชั่วช้าลามก อ่อนแอทั้งหลายขาดสะบั้น ๆ เอาธรรมบังคับไว้เลย ด้วยความสมัครใจเรา เป็นก็เป็นตาย ก็ตายด้วยความสมัครใจ ชัดกันอย่างนั้นตลอดมา

จนกระทั่งถึงว่า มันจะตายจริง ๆ บางครั้งมอบไปเลย นุ่นนะฟังซิจิต มันของง่ายเมื่อไร ไม่มีคำว่าถอย เพราะฉะนั้นจึงพิจารณาย้อนหลังถึงเรื่องความเพียรของเรานี้แหมขยะ ๆ นะ โถ อย่างนั้นมันก็ทำได้ ๆ ๆ คือปัจจุบันนี้ทำตายเลย เพราะธาตุชั้นธัมม์ก็ไม่อำนวยการ

แต่ก่อนธาตุขันธ์ก็แข็งแรงด้วย จิตใจความมุ่งมั่นนี้เด็ดขาดด้วย มันพร้อมกัน ทุกวันนี้ ความหวังก็ไม่มี พุดตรง ๆ ไม่มีก็บอกไม่มี ธาตุขันธ์ก็ให้กินอยู่ทุกวันมันคอยแต่จะตาย จะเอาอะไรไปสู้ ตายเท่านั้นเอง นั่น ถ้าเราจะเทียบแล้วนะ อย่างทุกวันนี้ตายเลย แต่ก่อนมัน ไม่ตาย

นี่ละความเด็ดเดี่ยว เอาตรงไหนมันก็ได้จุดนั้น ๆ อย่างที่ทำมานี้ ภูมิใจเจ้าของ เจ้าของจนจะลุกไม่ขึ้นจะไปไม่ได้ก็ตาม ทางใจนี้ภูมิใจเหมือนจะเหาะเหินเดินฟ้า จิตใจมัน สว่างามด้วยอำนาจแห่งความเพียร เด็ดเดี่ยวอาญาของเรา นี่ผลได้มาอย่างนี้ นี่ก็เพื่อจะ อุ้มเมืองไทยของเราทั้งชาติ ก็ไม่ได้เอามากเอาขนาด ๑๐ ตัน มันเป็นยังไงเมืองไทยของเรา จะไม่มีเขี้ยวหรือทองคำ ๑๐ ตันนี่นะ ให้ถามตัวเจ้าของทุกคน ๆ นะ เราเป็นคนไทยร้อย เปอร์เซ็นต์ อย่าให้ขาดบาทขาดตาเต็ง ทั้ง ๆ ที่มีหัวหน้าพูดจนน้ำตาร่วงกับพี่น้องทั้งหลาย ด้วยความหวังใ ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดี

นี่เอาจริงเอาจังทุกอย่างยังบอกแล้ว ถ้าลงได้ตั้งแล้วไม่มีถอย นี่ตั้งเพื่อชาติไทยของเราจึงว่าไม่ถอย ลงในจุดที่ว่าทองคำต้องให้ได้ ๑๐ ตัน ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน จากนั้นแล้วไม่มี ปัญหาอะไร ล้มตุมเลยก็ได้ ที่จะให้ไปเที่ยวหาทุบหาตีกระเป๋าคคนนั้นคนนี้อย่างทุกวันนี้ไม่ ทำ บอกรตรง ๆ เลย พุดต้องมีคำสัตย์คำจริง ถ้าได้ ๑๐ ตันแล้วหยุดก็ทันที แต่การห้าม บรรดาศรัทธาทั้งหลายที่จะนำมาบริจาคมากน้อยเราไม่ห้าม แต่จะให้เราไปรบตีกระเป๋านั้น กระเป๋านี้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ไม่ทำ ขาดสะบั้นไปเลยเหมือนกัน ก็มีเท่านั้นละ ขอให้พี่น้อง ทั้งหลายจำเอานะ

ชาติไทยของเราเป็นชาติที่สว่างามมาด้วยบรรพบุรุษ ที่นำพี่น้องชาวไทยของเรา มา ไม่เคยมีความล้มจมที่ตรงไหน ๆ จะมาจมที่คราวนี้ พอจะฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วเพียงจะเอา ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันเพื่อเป็นเครื่องประดับชาติของตนเองนี้ไม่ได้ แล้วตายหมดกันทั้ง เมืองไทย หมู หมา เป็ด ไก่ อย่าเอาไว้มันหนักชาติไทยเรา ให้มันเหลวไปด้วยกันกับ เจ้าของเสียให้หมด หมู หมา เป็ด ไก่อะไร แม้ที่สุดหมัดอยู่ในหลังหมาก็อย่าให้มันเหลือ ให้มันไปกับเจ้าของ จมกับเจ้าของมันเสียเลย เพราะเจ้าของไม่เป็นท่าหมาก็ไม่เป็นท่า เจ้าของหมาก็ไม่เป็นท่า ให้มันจมไปด้วยกันเสียเลย นี่เราอยากเป็นอย่างนั้นไหม

เราก็ไม่เป็นท่าหมาเราก็ไม่เป็นท่า หมัดในหลังหมาก็ไม่เป็นท่า หมู หมา เป็ด ไก่ไม่ เป็นท่า จมไปด้วยกันอยากฟังไหม ถ้าไม่อยากฟัง เอ้า ชัดเข้าไป หลวงตาบัวจะพาพี่น้อง ทั้งหลายจมทั้ง ๆ ที่หัวใจขาดดินอยู่เพื่อพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ให้เห็นสักทีนะ เมืองไทยเรา

จะจมด้วยอำนาจแห่งการอุ้มชู ด้วยความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจของเราแล้วจะพาเมืองไทยให้จมให้มันเห็นสักทีนะ จำให้ตึ้นะคำนี้ เอละพอ

*ชมการถ่ายทอดสด ธรรมะหลวงตาวันต่อวัน ได้ที่  
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th*